

# ตามรอยละครดั่งแต่งไทย เที่ยว'วัดโพธิ์'อนุรักษ์วธ.

กมธ.วัฒนธรรม สนช.เกาะกระแส "บุพเพสันนิวาส" ชวน "แต่งไทยให้โก้เที่ยววัดโพธิ์กันเถอะ" ระหว่าง 4-8 เม.ย. หวังอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน พร้อมไขว่คว้าความรู้จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มุ่งให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่องราวตั้งแต่อดีตของการนวดไทย มรดกไทย และตำรับยาแผนไทยแห่งชาติ

ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 พล.ต.อ.พีชิต วรรณเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการ(กมธ.)การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมด้วย นายศรีศักดิ์ ว่องสวัสดิ์ ประธานอนุ กมธ.ด้านศิลปะและวัฒนธรรม นายสมเกียรติ พันธธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.สำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย. 61

โดย พล.ต.อ.พีชิต กล่าวว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้นๆ ว่า "วัดโพธิ์" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มี

ประวัติยาวนานกว่า 300 ปี เป็นศูนย์รวมแห่งศาสตร์ ศิลปวิทยาการต่างๆ ของบรรพชนไทย มีการสะสมและตกทอดกันมาเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทย มีการจารึกความรู้ลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้

ต่อหน้า ▶ 14

## ■ ตามรอย ต่อจากหน้า 1

โดย พล.ต.อ.พีชิต กล่าวถึง การจัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย. 61

ภายในอาคารสิ่งก่อสร้างของวัด เป็นที่ยอมรับกันว่าวัดโพธิ์ เปรียบเสมือน "มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย"

"ปัจจุบันวัดโพธิ์มีโรงเรียนแพทย์แผนโบราณ เพื่อเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณของไทยในระดับสากลองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ/ ได้มีมติให้ศิลาจารึกวัดโพธิ์เป็นเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ในปี พ.ศ.2554 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพื่อส่งเสริมมรดกทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของบรรพชนไทย ซึ่งจะต้องได้รับการบำรุงรักษาพัฒนา และสืบสานเพื่อตกทอดสู่ลูกหลานสืบไปทั้งนี้เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้เกิดการตระหนักรู้จิตสำนึก และความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย/ อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันมีผลต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น"

ด้านนายศรีศักดิ์ กล่าวว่า อนุ กมธ.ได้เสนอให้จัดโครงการมรดกความทรงจำแห่งโลก เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของจารึกวัดโพธิ์และสร้างการรับรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทย ที่มีคุณค่าในระดับสากล นอกจากนั้นยังสานต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ การทำงานร่วมกัน



● ความทรงจำ... พล.ต.อ.พีชิต วรรณเดชะคุปต์ ประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายสมเกียรติ พันธธรรม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผอ.สำนักผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 เม.ย.นี้ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  
อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีทรงให้ความสนพระ  
ราชหฤทัยต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลป  
วัฒนธรรมของชาติ ในทุกแขนง ดังนั้น  
เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานดัง  
กล่าวจึงเห็นควรอนุรักษ์ฟื้นฟูจารึก ภาพ  
จิตรกรรมฝาผนัง และศิลปวัตถุภายในวัด  
โพธิ์ ซึ่งเป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาทาง  
วัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็น  
มรดกของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพานิชย์  
ประธานอนุ กมธ.ด้านการท่องเที่ยว กล่าว  
ว่า ขอเชิญชวนประชาชน “แต่งไทยให้  
โก้ไปเที่ยววัดโพธิ์กันเถอะ”ในวันที่ 4-8  
เม.ย. ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้ง  
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาการแพทย์แผน  
ไทยโดยมุ่งให้ประชาชนได้รับความรู้เรื่อง  
ราวตั้งแต่อดีตของการนวดไทยมรดกไทย  
และตำรับยาแผนไทยแห่งชาตินอกจากนี้  
ยังจะมีการสาธิตการนวดด้วย 103 ตำรับ  
รักษา 8 กลุ่มโรค/อาการ การบริการด้าน  
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้น  
บ้านไทย รวมทั้งกิจกรรมเสวนาทางวิชา  
การ และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์  
สมุนไพร อาหารสุขภาพและเครื่องดื่ม  
สมุนไพรอีกมากมาย

ขณะที่นายพนมปิยะเจริญที่ปรึกษา  
กมธ. กล่าวว่า จากกระแสละครเรื่องบุพ  
เพสันนิวาสทำให้คนไทยเกิดความรักและ  
ห่วงแหนวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่า  
ของสมุนไพรไทยมากขึ้น โดยเฉพาะตอน  
ที่มีการนำสมุนไพรมารักษาโรค ซึ่งเป็น  
ยาที่นำมารักษาโรคกันมานาน และยังมี  
สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้เราลื  
มสิ่งที่มีคุณค่าเหล่านี้ไป ดังนั้นการจัดงาน  
ครั้งนี้ถือว่ามีเหมาะสมในการที่จะ  
ให้คนไทยหันมาใส่ใจคุณค่าทางวัฒน  
ธรรม และสมุนไพรไทยของไทยมากขึ้น  
ด้วย